



ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๖ / ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย ตามรายละเอียดแนบท้าย

อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่ามีข้อมูลที่จะทักท้วงผลการคัดเลือกครั้งนี้ ให้ยื่นเสนอต่อ อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ แต่ถ้าได้ตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตให้ อ.ก.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรายงานผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ศ. งาม

(นายสุทธิ จันทร์วงษ์)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ที่	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก	เข้ารับการประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน	เค้าโครงเรื่อง	สัดส่วนของผลงาน ที่ตนเองปฏิบัติและ รายชื่อผู้เข้าร่วมจัดทำ
๑	นางสาวภัทริน เต่าทอง	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๖ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสิงห์บุรี	การศึกษาโครงการ ๑ ตำบล ๑ สถานีสวัสดิการ	การศึกษาโครงการ ๑ ตำบล ๑ สถานีสวัสดิการ เพื่อมุ่งหวังให้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ ดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยศึกษาจากเอกสาร ทางวิชาการ ประสบการณ์ทำงาน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการ ตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ตลอดจน ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว	จัดทำด้วยตนเองทั้งหมด